



## KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI BÌNH HƯỚNG TỚI KHO BẠC SỐ

Thực hiện chiến lược phát triển kho bạc hoạt động hoàn toàn trên môi trường số, lấy công nghệ thông tin là khâu đột phá, cải cách cơ chế, quy trình nghiệp vụ là nền tảng, trong đó chuyển đổi số là giải pháp xuyên suốt của quá trình thực hiện, những năm gần đây Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Bình đã tích cực triển khai hoạt động hiện đại hóa trên tất cả các mặt nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, số hóa các giao dịch thu, chi ngân sách, hướng tới xây dựng kho bạc số.



Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quy trình giúp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại các phòng chuyên môn của Kho bạc Nhà nước Thái Bình.

### Hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ

Tại bộ phận giao dịch KBNN Thái Bình trong ngày làm việc, không còn cảnh xếp hàng chờ đợi, cũng không có tiền mặt trong thực hiện các giao dịch như trước đây. Toàn bộ hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua hệ thống KBNN Thái Bình đều được thực hiện dưới hình thức thanh toán điện tử. Đây là kết quả bước đầu của việc triển khai để kho bạc không tiền mặt tại KBNN Thái Bình. Chị Nguyễn Thị Hương Giang, phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình, khách hàng giao dịch tại KBNN Thái Bình chia sẻ: Hiện nay, các giao dịch tại KBNN Thái Bình đều thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến và nhận phần hồi kết quả qua email, trừ những lỗi sai thì được thông báo sửa lại. Không phải đến tận nơi giao dịch nên thuận lợi và nhanh chóng hơn nhiều.

Trong công tác thu NSNN, KBNN Thái Bình đã triển khai đồng bộ các hệ thống thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách điện tử với các ngân hàng thương

mai, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, giảm thời gian thực hiện giao dịch và hạn chế thanh toán bằng tiền mặt. Đến nay, đã cung cấp 11/11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đến các đơn vị sử dụng ngân sách (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng). 100% đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ lượng giao dịch chi NSNN qua dịch vụ công trực tuyến đạt 98%. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN Thái Bình, bảo đảm minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

### Thực hiện lộ trình hướng tới kho bạc số

Với điểm nhấn xây dựng kho bạc số nhằm nâng cao tính an toàn, hiện đại, hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm soát chi NSNN và chuyển mạnh sang tư

duy hành chính phục vụ, hiện quy trình kiểm soát chi cũng đang được KBNN Thái Bình hoàn thiện theo hướng ngày càng đơn giản, rõ ràng, minh bạch. Thời gian thanh toán đối với nội dung chi được áp dụng hình thức "thanh toán trước, kiểm soát sau" chậm nhất là một ngày làm việc kể từ khi giao dịch viên nhận đủ hồ sơ và bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ theo quy định mà chủ đầu tư gửi đến KBNN; với nội dung chi được áp dụng hình thức "kiểm soát trước, thanh toán sau" tối đa là 3 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch viên nhận đủ hồ sơ để nghị thanh toán của chủ đầu tư gửi đến KBNN.

Nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ, KBNN Thái Bình đang tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với kho bạc. Bà Nguyễn Thị Hải, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thái Bình cho biết: Từ năm 2022 đến nay, KBNN Thái Bình đã triển khai cho trên 1.400 đơn vị sử dụng ngân sách tham gia dịch vụ

công trực tuyến; hiện số lượng hồ sơ, chứng từ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến đạt xấp xỉ 100% tổng số hồ sơ giao dịch. Hiện 100% đơn vị trong hệ thống KBNN Thái Bình đã thực hiện chỉ đạo, xử lý công việc qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành nội ngành; sử dụng mạng nội bộ và hộp thư điện tử trong giải quyết công việc; cung cấp thông tin kịp thời trên trang thông tin điện tử của ngành. Ứng dụng hiệu quả công nghệ hiện đại như điện toán đám mây (cloud computing), dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI)... để tối ưu hóa các quy trình quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ cho toàn bộ hệ thống kho bạc trong tỉnh.

Nhằm thúc đẩy việc triển khai dịch vụ công trực tuyến và thực hiện tốt liên thông các ứng dụng nghiệp vụ, KBNN Thái Bình triển khai thực hiện chuẩn kết nối và tích hợp phần mềm ứng dụng của các cơ quan, tổ chức vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN. Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách có thể kết nối, tích hợp dữ liệu trực tiếp từ phần mềm ứng dụng của đơn vị vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến, giúp giảm thiểu việc nhập, xử lý dữ liệu trùng lặp nhiều lần. Qua đó tăng cường trải nghiệm của người dùng, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của KBNN, đồng thời giảm tải cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN. Nhờ đó, KBNN Thái Bình xử lý được số lượng chứng từ chi NSNN qua dịch vụ công trực tuyến trung bình từ 1.030 - 1.100 chứng từ/ngày, tháng cao điểm xử lý từ 3.000 - 3.500 chứng từ/ngày. Đặc biệt, đến nay, 100% đơn vị sử dụng ngân sách đã cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động để tra cứu kịp thời biến động số dư tài khoản và kết quả xử lý giao dịch hồ sơ chứng từ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Để củng cố hệ thống KBNN thực hiện mục tiêu trở thành kho bạc số, KBNN Thái Bình đẩy mạnh tuyên truyền đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có giao dịch với kho bạc về định hướng, bước đi, mục tiêu để ra để nâng cao nhận thức, chủ động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kỹ năng đáp ứng yêu cầu thực hiện kho bạc số. Đồng thời, thực hiện tốt liên thông các ứng dụng nghiệp vụ (dịch vụ công trực tuyến - hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) - thanh toán song phương điện tử - chương trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN; tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân giao dịch với kho bạc và phản hồi kịp thời để KBNN hoàn thiện liên thông dữ liệu số. Trên cơ sở đó, KBNN mở rộng kết nối với hệ thống công nghệ thông tin của các bộ, ngành, các đơn vị có liên quan trong kiến trúc tổng thể về Chính phủ số; hoàn thiện hệ thống và giải pháp an toàn bảo mật, dự phòng rủi ro, bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin luôn được vận hành an toàn, ổn định, thông suốt trong mọi tình huống.

NGUYỄN THỜI

## Người mang hờ phủ xanh đất bãi



Với hơn 2 mẫu trồng hờ, mỗi năm ông Vũ Thế Hoàng (người ngoài cùng bên trái) thu về hàng trăm triệu đồng.

Không chỉ gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, những năm qua, ông Vũ Thế Hoàng, Trưởng thôn Phú Mỹ, xã Hồng Lý (Vũ Thu) còn luôn tận tâm với việc làng, việc xã, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, được nhân dân tin yêu, quý mến.

Khác với trước đây, cây hờ không còn xuất hiện rải rác trong mỗi mảnh vườn hay con đường của xã Hồng Lý mà màu xanh của hờ đã lan rộng khắp mọi nơi từ trong làng ra ngoài cánh đồng và tới tận bờ bãi, trở thành cây trồng chủ lực của người dân nơi đây. Một trong những người tiên phong mang cây hờ phủ xanh đồng đất nơi đây chính là ông Vũ Thế Hoàng. Ông Hoàng chia sẻ: Do được phủ sa của sông Hồng bồi đắp nên đất đai ở Hồng Lý rất màu mỡ, phù hợp cho phát triển nông nghiệp, tuy nhiên bà con chưa tìm thấy cây trồng thực sự phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế. Sau nhiều lần đi tham quan, học hỏi ở nhiều mô hình khác nhau, đặc biệt là các mô hình trồng hờ quy mô lớn ở xã Bạch Thuà, tôi đã về thuê vài diện tích đất ngoài chân đê để trồng cây hờ là vì không đòi hỏi nhiều vốn, kỹ thuật và công chăm sóc như các loại cây khác. Hiệu quả kinh tế của cây hờ phụ thuộc vào giá hờ trên thị trường nhưng tối thiểu cũng bằng cây lúa, trồng đậu, đỗ, các phong trào văn hóa văn nghệ thu bình quân 2 - 3 triệu đồng/sào từ các loại rau màu, đỗ trồng xen trên đất hờ.

Anh Nguyễn Duy Cường, người dân trong thôn cho biết: Thời gian đầu chỉ có gia đình ông Hoàng cùng 5 hộ khác mạnh dạn đưa cây hờ ra trồng diện tích lớn. Sau khi thấy hiệu

quả cây hờ mang lại, các gia đình trong thôn, làng xã bắt đầu chuyển đổi diện tích trồng lúa, hoa màu sang trồng hờ. Hiện gia đình tôi cũng có 3 mẫu hờ đang cho thu hoạch. Thường thì khi vào vụ, buổi sáng chúng tôi thu hờ, buổi trưa sao hờ, chiều bán luôn cho thương lái. Từ khi học ông Hoàng chuyển đổi sang trồng hờ, kinh tế của gia đình khá hơn trước, đời sống nhiều cải thiện.

Ông Hoàng cho biết: Gia đình tôi có hơn 2 mẫu trồng hờ. Chỉ tính riêng năm 2022 thu về trên 300 triệu đồng từ tiền bán hoa hờ. Hờ trồng sau 1 năm đã có thể cho thu hoạch, tuy nhiên số lượng hoa chưa nhiều nhưng cũng đủ tiền đầu tư giống, phân bón. Từ năm thứ hai, hờ cho thu hoạch khoảng 80kg/sào, cày về sau lại cho sản lượng nhiều hơn trung bình đạt khoảng 1,5 tạ/sào/năm. Trung bình mỗi sào trồng hờ cho thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng/năm. Năm thấp nhất, giá hờ bán 30.000 - 40.000 đồng/kg, tính ra một sào hờ cũng thu được 3 - 4 triệu đồng/năm, tuy thấp nhưng vẫn cho hiệu quả bằng cấy lúa, trồng màu. Đến nay, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trong thôn đều đã chuyển sang trồng hờ.

Không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế, ông Hoàng còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương. Năm 2018, ông được bầu làm trưởng thôn và giữ cương vị này từ đó đến nay. Làm công việc "vác tù và hàng tổng" nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ ông nản lòng. Ông chia sẻ: Cái khó cho người làm công tác lãnh đạo, chỉ đạo là phải tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Để làm được điều đó, hơn lúc nào hết mình phải công tâm, minh bạch, lương - giáo hải

hòa, lắng nghe bà con nói, thấu hiểu nguyện vọng của bà con. Mà bà con thì mỗi người một ý, điều quan trọng là phải phân tích, giảng giải, đưa ra ý kiến chung nhất, lấy biểu quyết của tập thể, tuyên truyền, vận động mọi người cùng hưởng ứng. Bởi thế, không ít phong trào thi đua tưởng khó lại hóa dễ. Chẳng hạn như phong trào xây dựng nông thôn mới từ việc dọn dẹp đường làng ngõ xóm, thay đổi thói quen trồng cây thuốc lá, góp tiền cúng hóa, mở rộng đường giao thông nội thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa. Đến nay, thôn có hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối toàn diện. Nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế; thu nhập trung bình của người dân trong thôn đạt khoảng 50 triệu đồng/người/năm.

Theo ông Trần Xuân Chính, Bí thư Đảng ủy xã: Từ một thôn còn nhiều khó khăn song những năm gần đây thôn Phú Mỹ trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đảng ủy, UBND xã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận thôn, trong đó có dấu ấn quan trọng của đồng chí trưởng thôn. Không chỉ làm tốt vai trò trưởng thôn, ông Hoàng còn là hạt nhân đoàn kết lương - giáo của địa phương. Là một đảng viên Công giáo, bằng uy tín của mình ông đã vận động bà con giáo dân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; xây dựng mối quan hệ hài hòa, đoàn kết, gắn bó toàn dân. Với ông, ngày nào còn đứng trong hàng ngũ của Đảng, còn sức khỏe, còn được bà con tin nhiệm là ngày đó ông còn cống hiến, là tấm gương để mọi người học tập.

ĐẠO QUYÊN

## Chị Bình tạo việc làm cho nhiều lao động nữ

Sau nhiều năm bôn ba tìm hướng làm giàu, đến nay chị Vũ Thị Thanh Bình, thôn Lương Ngọc, xã Tân Tiến (Hưng Hà) đã có một cơ ngơi khang trang và khu nhà xưởng rộng 4.000m<sup>2</sup>, tạo việc làm cho 150 lao động, trong đó có 50 lao động nữ với thu nhập từ 5,5 - 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Có mặt tại xưởng sản xuất hàng điện tử, điện lạnh của chị Bình mới thấy được sự cẩn mẫn, khéo léo, cần thận từng chi tiết của công nhân nói chung, chị em phụ nữ nói riêng. Qua những công đoạn như hàn, lắp ghép các con chip, bảng vi mạch mới thấy được sự lành nghề của các nữ công nhân. Làm ở đây, chị Đặng Thị Dung

có thu nhập gần 7 triệu đồng/tháng. Chị chia sẻ: Làm ở đây tu dưỡng rất thoải mái, chị Bình thân thiện, quan tâm đến công nhân, nhất là công nhân nữ, gần gũi, lắng nghe tâm tư của chị em. Gia đình có công việc, con cái ốm đau chị tạo điều kiện cho nghỉ để lo việc nhà.

Chị Đỗ Thị Thu Hà gần bó với xưởng từ khi xưởng bắt đầu thành lập, chứng kiến những bước đi đầu tiên của gia đình chị Bình: Khó khăn có, vui có, buồn có, giờ đây xưởng đã là ngôi nhà thứ hai của chị cũng như các công nhân khác. Do đó, người ít nhất cũng đã 5 - 6 năm, người nhiều trên 10 năm gắn bó với Xưởng, cùng chị Bình vượt qua khó khăn ngày mới lập nghiệp để xưởng ngày càng phát triển.

Các sản phẩm xưởng làm ra đã có mặt trên thị trường các tỉnh, thành phố và có kế hoạch xuất khẩu trong thời gian tới.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Bình còn làm tròn nhiệm vụ của một người vợ, người mẹ, người con trong gia đình, vun vén cho không khí trong gia đình 3 thế hệ luôn vui tươi, đầm ấm, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Ngoài ra, chị còn được biết đến bởi những hoạt động xã hội, từ thiện. Chị luôn tâm niệm: Cho đi để nhận lại, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Do vậy, chị đã tích cực ủng hộ quỹ vì người nghèo và tặng quà tết cho người nghèo của địa phương. Việc làm đó cũng là để nhắc nhở bản thân nhớ về những ngày tháng cơ hàn khi mới lập nghiệp.

TRÚC LÀNH  
(Đài TTTT Hưng Hà)



Chị Vũ Thị Thanh Bình (người bên phải) động viên nữ công nhân làm việc.